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Óskað er eftir sundurliðaðri greinargerð um kostnað við Klapp-greiðslukerfið. Upplýsingarnar 
verði sundurliðaðar eftir aðilum og árum og nái yfir allan kostnað Strætó bs. við fjárfestingu og 
rekstur kerfisins frá upphafi og til þess tíma er fyrirspurninni verður svarað. Gerð verði grein 
fyrir greiðslum fyrirtækisins til allra aðila, innlendra sem erlendra, í tengslum við verkefnið, sem 
og kostnaði sem skráður hefur verið innan Strætó bs. vegna þess.


